



# ข่าว

## กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ DEPARTMENT OF MEDICAL SCIENCES

88/7 ซอยสถาบันปราชญ์นคร ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
โทร./แฟกซ์ 0 2591 1707 [www.dmsc.moph.go.th](http://www.dmsc.moph.go.th)

### กรมวิทย์ฯ ชูกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขยายโครงการอาหารปลอดภัยสู่คนเมืองเปิดโครงการ Mega Store To Fresh Market หลังจากปีที่แล้วประสบความสำเร็จโครงการพัฒนาตลาดค้าส่ง 10 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ ปีนี้ขยายให้ครอบคลุม 28 แห่งทั่วประเทศ และขยายฐานตลาดคนเมือง เช่น ตลาดสด ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล

นายแพทย์นิพนธ์ โปธิพัฒน์ชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาตลาดสดไทย เพื่อผู้บริโภคมั่นใจความปลอดภัยอาหาร” หรือ Mega Store To Fresh Market ว่า จากปี 2555 ที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินการโครงการความปลอดภัยด้านอาหารในตลาดค้าส่งทั่วประเทศ เนื่องจากตลาดกลางค้าส่งมีบทบาทสำคัญในการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค โดยสนับสนุนให้ตลาดกลางค้าส่งมีห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารกำจัดศัตรูพืชและกรณีตรวจพบสารพิษตกค้างสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งเพาะปลูกเพื่อแก้ปัญหาจนถึงต้นเหตุ ซึ่งในปี 2555 มีผู้ประกอบการตลาดค้าส่งเข้าร่วมโครงการแล้ว 10 แห่ง และจะขยายให้ครอบคลุมตลาดค้าส่ง 28 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งขยายโครงการความปลอดภัยด้านอาหารให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในเขตชุมชนเมืองต่างๆ โดยในปี 2556 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาตลาดสดไทย เพื่อผู้บริโภคมั่นใจความปลอดภัยอาหาร” หรือ Mega Store To Fresh Market โดยเน้นให้ผู้ประกอบการตลาดสดมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร และคัดเลือกสินค้าจากแหล่งจำหน่ายสินค้าที่มีการควบคุมคุณภาพของอาหารมาขายต่อผู้บริโภค

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลาดในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบขึ้นกับสภาพสังคมนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมในเมืองหลวงอย่าง กรุงเทพมหานครที่มีประชากรมากถึง 8.25 ล้านคน และมีความจำกัดในเรื่องของการคมนาคม ทำให้มีตลาดสดในเกือบทุกชุมชนเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับบ้าน ร้านอาหาร แผงลอย สำหรับบริการผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าเที่ยว “World’s Best City” อันดับ 1 ของโลก และอันดับ 1 ของเอเชีย จากการลงคะแนนความคิดเห็นของผู้อ่านทั่วโลก ในนิตยสาร Travel and Leisure ของ

สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้อาหารไทยหลายเมนูยังเป็นที่รู้จักและชื่นชอบของชาวต่างชาติ ดังนั้นการจัดการวัตถุดิบที่มีความสด สะอาด ปลอดภัยปลอดสารปนเปื้อน กระบวนการประกอบอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย นับเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่ง โครงการ Mega Store To Fresh Market จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ประกอบการตลาดสดทั่วกรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเลือกซื้อวัตถุดิบจากแหล่งที่ปลอดภัย และผ่านการตรวจคัดกรองคุณภาพของวัตถุดิบ ส่งผลให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอาหารปลอดภัย สอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เน้นการรณรงค์เผยแพร่คุณภาพมาตรฐานอาหารไทยให้ทัดเทียมสากล เมื่อนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยสิ่งที่นำกลับไปคือความประทับใจในอาหารไทยเป็นอีกทางที่สามารถนำไทยไปสู่การเป็นครัวของโลก

นางลัดดาวัลย์ โรจนพรณทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวนอกจากจะมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้เรื่องสารพิษตกค้างในอาหารแล้ว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังได้ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องอันตรายจากน้ำมันทอดซ้ำอีกด้วย ซึ่งยังคงเป็นภัยใกล้ตัว เพราะน้ำมันทอดซ้ำที่ผ่านการทอดซ้ำหลายๆ ครั้งจะมีคุณสมบัติเสื่อมลงทั้งคุณภาพ สี กลิ่นและรสชาติ รวมทั้งเกิดสารโพลาร์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยผู้ปรุงอาหารจะได้รับสารอันตรายจากการสูดดมขณะปรุงอาหารด้วยน้ำมันทอดซ้ำ และผู้บริโภคจะได้รับอันตรายจากการบริโภคอาหารดังกล่าว ดังนั้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ และกระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวงฯ(ฉบับที่ 347) พ.ศ.2555 กำหนดให้ผู้ผลิตอาหารที่ใช้ไขมันทอดซ้ำในการผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย ต้องใช้ไขมันทอดซ้ำที่มีสารโพลาร์ในอาหารมีได้ไม่เกิน 25 % ของน้ำหนัก หากผู้ผลิตอาหารที่ใช้ไขมันทอดอาหารที่มีค่าสารโพลาร์เกินกำหนดถือว่าเป็นการจำหน่ายอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา 25 ของ พ.ร.บ.อาหาร ระวังโทษปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

20 มีนาคม 2556

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

โทรศัพท์ 0-2951-0000 ต่อ 99017 , 99081

โทรสาร 0-2591-1707

FOOD / RICH 56